

สรุปการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาเวที ครั้งที่ 1  
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ส่วนราชการที่ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โดย นายอภิชาติ จารุศิริ ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นางพรรณพิไลย นิมมานเหมินทร์ กรรมการสงเคราะห์ (ภาคประชาชน)

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยัต

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีหน้าที่หลักในการดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด เพื่อที่จะคืนเด็กดีสู่สังคม โดยมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนคือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรากำลังคนและงบประมาณที่ไม่เพียงพอ กรมฯ จึงเห็นความสำคัญของการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน ซึ่งในการปรับมุมมองของชุมชนให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับกรมฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในส่วนของ การป้องกันการทำผิด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการบำบัดแก้ไข เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแล เยียวยา และแก้ไขเยาวชนด้วยชุมชนเอง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ การเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความไว้วางใจ ร่วมทำงานอย่างจริงจังและจริงใจ มีการนำข้อคิดเห็นของชุมชนมาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันระหว่างกรมและชุมชน

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจในลักษณะของ กรรมการสงเคราะห์ ซึ่งมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของกรม โดยปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกรมสงเคราะห์ คือ การปฏิบัติต่อกรมฯ ด้วยความอ่อนน้อม สุภาพ ให้เกียรติ มีการปรับตัวตามสถานการณ์โดยไม่ยึดติดในศักดิ์ศรี และมีผู้รับผิดชอบชัดเจนในการประสานงาน ซึ่งทำให้ได้มาซึ่งค่าปรึกษาในการดำเนินงาน การสนับสนุนทุน วัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยากร ฯลฯ รวมถึงเกิดเครือข่ายในการทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสทำให้การมีส่วนร่วมในลักษณะของกรรมการสงเคราะห์ประสบความสำเร็จ คือ ลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะต่อเด็กและผู้เยาว์ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปนั่นเอง

สุดท้ายแล้ว การเปิดใจให้ข้อมูลที่เป็นจริง และการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนหรือประชาชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเติมเต็มการดำเนินงานร่วมกับกรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน